



## สรุปเหตุการณ์และผลประกอบการไตรมาส 1/2564

## สรุปเหตุการณ์ในไตรมาส 1/2564

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2564 ไว้ที่ร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวจากปีก่อน เนื่องจากตัวเลขการส่งออกที่เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของประเทศคู่ค้าและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวช้ากว่าภาคอื่นเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ธุรกิจที่อื่นที่ลงทุน โดยเฉพาะเอไอเอส คาดว่าจะยังคงได้รับผลกระทบบางส่วนจากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ลดลง

ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา เอดับบลิวเอ็น (บริษัทย่อยที่เอไอเอสถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) ได้ชำระเงินค่าสินค้าความถี่ย่าน 700 และ 26000 เมกะเฮิร์ตซ์ งวดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอดับบลิวเอ็น เป็นผู้ชนะคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 700 และ 26000 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นระยะเวลา 15 ปี มีราคารวมทั้ง 2 คลื่นที่ 22,499 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในช่วงไตรมาส 1/2564 ราคาหุ้นของอินทรีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2563 โดยมีผลตอบแทนรวมจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (ผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากเงินปันผลรับ) ที่ร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ร้อยละ 9.5 อย่างไรก็ตาม อินทรีมีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ในแต่ละปี เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิให้เพิ่มขึ้นเป็น 320,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 ซึ่งการเติบโตของผลตอบแทนและมูลค่าของบริษัทดังกล่าวมาจากการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างมีอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล

## ผลประกอบการไตรมาส 1/2564

**อินทรี** มีกำไรสุทธิ 2,660 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อินทรีรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสลดลง เนื่องจากเอไอเอสมีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบันทึกรายการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการรัฐของทั้งปีในไตรมาส 4/2563 ขณะที่ไตรมาสที่ 1/2564 เอไอเอสบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรับรู้รายการยกเว้นภาษีเงินได้ตามไตรมาสที่ 1 ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 อินทรีรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสลดลง เนื่องจากรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่หดตัวลง ทางด้านไทยคม อินทรีรับรู้ผลกำไรของไทยคมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ไตรมาส 4/2563 เป็นการบันทึกผลขาดทุน แต่มีการรับรู้ผลกำไรลดลงจากไตรมาส 1/2563 เนื่องจากรายได้ของธุรกิจดาวเทียมลดลงจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 และการใช้งานลดลงของลูกข่ายต่างประเทศ ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอสและไทยคมสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

**เอไอเอส** มีผลกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2564 ที่ 6,644 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7 จากไตรมาส 1/2563 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากการแข่งขันทางด้านราคาและการสูญเสียรายได้ในกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว จึงทำให้ ARPU ลดลง ขณะที่จำนวนผู้ใช้งานโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้ารายเดือนยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตสูงถึงร้อยละ 17 เนื่องจากความต้องการใช้งานยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แม้ ARPU จะลดลงตามการแข่งขันก็ตาม นอกจากนี้ ความต้องการใช้งานด้าน cloud และ ICT ยังคงเติบโตตามการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้เพิ่มขึ้นตามการขยายโครงข่าย 4G และ 5G จึงทำให้ต้นทุนโครงข่ายสูงขึ้นร้อยละ 19 แต่ชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 เอไอเอสมีผลกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 7.3 เนื่องจากการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการยกเว้นภาษีเงินได้ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 1.2 และการเติบโตของรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านที่ร้อยละ 3.6 ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าใหม่ ขณะที่ต้นทุนในการขยายโครงข่าย 4G และ 5G เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 แต่ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากการควบคุมต้นทุนและผลของฤดูกาล

## ประมาณการปี 2564

การเติบโตของรายได้จากการให้บริการหลัก	เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ
อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ
CAPEX	25,000-30,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าคลื่นความถี่)

อินทรียังคงสัดส่วนการถือหุ้นเอไอเอสที่ ร้อยละ 40.45 และรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น

**ไทยคม** สามารถทำกำไรสุทธิได้ที่ 112 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 198 ล้านบาท เนื่องจากรายได้หดตัวลงจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ลดลงจากการให้บริการลดลงของลูกค้าต่างประเทศ แต่ไทยคมมีผลกำไรที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีผลขาดทุนสุทธิ 258 ล้านบาท จากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ไทยคมยังรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 1/2564 ขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 4/2563



ทั้งนี้ ไทยคมมีรายได้จากการขายและให้บริการในไตรมาส 1/2564 ที่ 788 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้จากดาวเทียมแบบทั่วไปลดลงร้อยละ 15 จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 และรายได้จากดาวเทียมบรรดแบนด์ลดลงร้อยละ 23 จากที่ลูกค้าต่างประเทศมีการใช้งานลดลง ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้จากการขายและให้บริการลดลงเล็กน้อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปแก่ลูกค้าในประเทศลดลง ซึ่งอัตราการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไป ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ร้อยละ 64 คงที่จากสิ้นปี 2563 และอัตราการใช้งานดาวเทียมบรรดแบนด์อยู่ที่ร้อยละ 18 ลดลงจากร้อยละ 19 ณ สิ้นปี 2563

อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงินของไทยคมยังคงแข็งแกร่ง โดยได้ทยอยชำระหนี้ระยะยาวคืนตามกำหนดเวลา ทำให้เงินกู้ยืมในไตรมาส 1/2564 ลดลงจากสิ้นปี 2563 มาอยู่ที่ 3,778 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนทุนในระดับเดิมที่ 0.34 เท่า โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ไทยคมมีเงินสดสุทธิจำนวน 3,092 ล้านบาท ซึ่งทำให้ไทยคมมีความพร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทอื่น ๆ ประกอบด้วย

#### ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า:

- ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้าส่วนใหญ่เป็นผลจากการดำเนินงานของเซเนกิงตัน (เซเน) ที่ไทยคมถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 โดยในไตรมาส 1/2564 มีส่วนแบ่งผลขาดทุนที่ 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งผลขาดทุนที่ 1 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563 เนื่องจากแอลทีซี (เซเน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49) มีผลกำไรลดลงจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินกีบลาว

#### โครงการอินเวนต์:

สำหรับปี 2564 โครงการอินเวนต์ได้ลงทุนเพิ่มอีก 1 บริษัท คือบริษัท โคนิเคิล จำกัด (โคนิเคิล) โดยใช้เงินลงทุนที่ประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่ง โคนิเคิลคือ แพลตฟอร์มบริหารจัดการเรียนรู้สำหรับองค์กร เป็น software as a service ที่ให้พนักงานอัปเดตความรู้และทักษะที่ใหม่เมื่อไรก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน และมีระบบติดตามความสำเร็จจากการเรียน การทดสอบวัดผล ซึ่งโคนิเคิลและเอไอเอสได้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม LearnDi (เลิร์นดี) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ในองค์กร ทั้งนี้ จากการลงทุนล่าสุดทำให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนของอินเวนต์ภายใต้โครงการอินเวนต์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,035 ล้านบาท จาก 975 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563

จะเห็นได้ว่า อินเวนต์ลงทุนในธุรกิจที่สามารถนำมา synergy กับกลุ่มบริษัทได้ โดยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมทั้งศึกษาขอบเขตการลงทุนในสตาร์ทอัพต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอินเวนต์เพื่อเข้าถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีคลาวด์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Solutions) ต่างๆ

**ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท:** ในไตรมาส 1/2564 อินเวนต์มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 2,734 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของผลกำไรของทั้งเอไอเอสและไทยคม และลดลงร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของผลกำไรของเอไอเอส สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ที่ 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากไตรมาส 1/2563 จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลงร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังคงอยู่ภายใต้ประมาณการณ์ที่ 300-400 ล้านบาท สำหรับปี 2564

**อัตราการจัดเงินปันผล:** ปัจจุบันอินเวนต์มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

#### ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของอินเวนต์อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากอินเวนต์ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถึงหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน หรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออินเวนต์ด้วย

ทั้งนี้โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส (ADVANC) และไทยคม (THCOM) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ



## การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือวิธีอื่นใด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 อินทัชได้รับทราบการแสดงความคิดเห็นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อครอบงำกิจการจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("กัลฟ์") โดยกัลฟ์ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 65 บาท รายละเอียดปรากฏในหนังสือแจ้งข่าวของกัลฟ์ ที่ CS09/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

### เหตุการณ์สำคัญ

#### ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

ในไตรมาส 1/2564 การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มีทิศทางที่ทรงตัวจากระดับราคาของแพ็คเกจค่าบริการแบบใช้งานไม่จำกัด (Unlimited data) ที่ยังคงเดิม แม้ว่าผู้ให้บริการจะนำเสนอแพ็คเกจค่าบริการแบบใช้งานไม่จำกัดที่มีราคาสูงขึ้น แต่ผู้บริโภคยังคงนิยมใช้แพ็คเกจค่าบริการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและมองหาบริการที่คุ้มค่า ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อระดับ ARPU ของอุตสาหกรรมในภาวะที่ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนตัว ด้านบริการ 5G ซึ่งเริ่มให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 ผู้ให้บริการได้มุ่งเน้นในคุณภาพและการขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อแข่งขันตลาดลูกค้าระดับบนและยกระดับ ARPU ทั้งนี้ การเติบโตของผู้ใช้งาน 5G ในช่วงเริ่มต้นได้รับแรงหนุนจากความนิยมที่สูงของเครื่องโทรศัพท์ 5G ในระดับบน อาทิ iPhone12 ในขณะที่การเปิดตัวของโทรศัพท์ 5G ที่มีระดับราคาต่ำกว่า 10,000 บาทในช่วงไตรมาส 1/2564 จะช่วยเป็นปัจจัยเร่งให้อัตรากำไรให้บริการ 5G สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2564

ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการทำงานและเรียนจากที่บ้าน (Work from home and Learn from home) ในขณะที่ยังคงมีการแข่งขันด้านราคาในตลาดเริ่มผ่อนคลายจากผู้ให้บริการในตลาดซึ่งการมุ่งเน้นบริการเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ อาทิ การเพิ่มความเร็ว การอัพเกรดอุปกรณ์การยกระดับคุณภาพบริการ และคอนเทนต์ระดับพรีเมียม แม้ว่าผู้ให้บริการในตลาดจะสามารถคงราคาเริ่มต้นในระดับ 399 บาท/เดือน แต่ยังคงมีการให้ส่วนลดที่สูงเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และป้องกันการสูญเสียลูกค้าด้วยสัญญาบริการระยะเวลา 24 เดือน ซึ่งส่งผลให้ระดับ ARPU มีแนวโน้มที่ลดลง

**สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่** ในไตรมาส 1/2564 จำนวนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน และมีจำนวนผู้ให้บริการเพิ่มสุทธิ 1.3 ล้านเลขหมาย รวมเป็นจำนวนผู้ให้บริการทั้งสิ้น 42.8 ล้านเลขหมาย โดยฐานลูกค้าระบบรายเดือนยังคงเติบโตและมีจำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 442,400 เลขหมาย โดยมีปัจจัยหนุนจากแคมเปญส่วนลดค่าเครื่องและการย้ายบริการจากระบบเดิมเงินไปยังรายเดือน ด้านฐานลูกค้าระบบเดิมเงินเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นสุทธิ 887,900 ราย จากลูกค้าใหม่ที่เพิ่มสูง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และมาตรการดูแลรักษาลูกค้า (Churn Management) ที่ดีขึ้น ถึงแม้การใช้จ่ายด้านราคาในแพ็คเกจค่าบริการแบบใช้งานไม่จำกัดยังคงกดดันระดับ ARPU เฉลี่ยให้ลดลง ร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 232 บาท

**สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน** จำนวนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตสูงจากกระแสการทำงานและเรียนจากที่บ้าน โดยมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 95,000 ราย เติบโตร้อยละ 7.1 จากไตรมาสก่อน รวมเป็นจำนวนผู้ให้บริการทั้งสิ้น 1.43 ล้านราย ถึงแม้การแข่งขันด้านราคาจะผ่อนคลายลง โดยระดับราคาของแพ็คเกจเริ่มต้นปรับเพิ่มจาก 299 บาทเป็น 399 บาท ตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 แต่ ARPU ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อน เป็น 462 บาท ซึ่งเป็นผลจากความนิยมของลูกค้าใหม่ในแพ็คเกจค่าบริการ เอลไอเอสไฟเบอร์ยังคงขยายบริการไปยังพื้นที่รอบนอกของหัวเมืองหลักอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอแพ็คเกจที่รับประกันคุณภาพบริการทั้งด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่รวดเร็ว บริการแก้ไขปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมบริการเสริมอื่น ๆ โดยแพ็คเกจใหม่นี้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการเพื่อการรักษาลูกค้า และลดอัตราการยกเลิกบริการด้วยสัญญาบริการ 24 เดือน

#### ธุรกิจดาวเทียม

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมอยู่ที่ระดับ 64% โดยรักษาระดับคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563

สำหรับการให้บริการดาวเทียมบรรดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 18% ลดลง จาก 19% ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการลดระดับการใช้งานแบนด์วีริจจากลูกค้าผู้ให้บริการต่างประเทศ

#### ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 กลุ่มแอลทีซี มีจำนวนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ รวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านราย ซึ่งรักษาระดับจำนวนผู้ให้บริการใกล้เคียงสิ้นปี 2563



## ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				
	2563		2564		%YoY
ธุรกิจของบริษัท	(61)	-2%	(76)	-3%	25%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	2,744	100%	2,687	101%	-2%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศ	82	3%	46	2%	-44%
ธุรกิจอื่น	(25)	-1%	3	0%	112%
กำไรสุทธิรวม	2,740	100%	2,660	100%	-3%
กำไรสุทธิรวม จากการดำเนินงานปกติ *	2,682	98%	2,598	98%	-3%

\* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการพิเศษของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศ เช่น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

**กำไรสุทธิรวมของกลุ่มอินทัช** ในไตรมาส 1/2564 กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวมและกำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 2,660 ล้านบาท และ 2,598 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากการขยายโครงข่าย 5G/4G อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง และการลดลงของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศ โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ และมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง

## ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(70)	(84)	20%
อื่น ๆ	9	8	-11%
ขาดทุนสุทธิ	(61)	(76)	25%

**ขาดทุนสุทธิของอินทัช** ในไตรมาสนี้ผลการดำเนินงานของอินทัชมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2563 มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในไตรมาส 3/2563

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	2,744	2,687	-2%

**ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส** ในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน โดยรวมรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์ที่สูงขึ้น ชดเชยกับรายได้จากการให้บริการลดลงเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาและรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไป ส่วนรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง แม้ว่า ARPU ลดลงจากการแข่งขันด้านราคา

**ขณะที่ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ** เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายตามการเติบโตของรายได้จากการขาย และต้นทุนโครงข่ายที่สูงขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G/5G

**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ลดลง ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้เสีย และการลดลงของแคมเปญและกิจกรรมการตลาดตามมาตรการการบริหารจัดการต้นทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจต่างประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	965	<b>788</b>	-18%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(531)	<b>(523)</b>	-2%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(140)	<b>(126)</b>	-10%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(304)	<b>(205)</b>	-33%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	3	<b>(15)</b>	-600%
รายได้อื่น	67	<b>87</b>	30%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	238	<b>151</b>	-37%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(100)	<b>(45)</b>	-55%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>198</b>	<b>112</b>	<b>-43%</b>
<b>ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มอื่นที่</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>-44%</b>
<b>ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอื่นที่ *</b>	<b>24</b>	<b>(16)</b>	<b>-167%</b>

\* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการพิเศษของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ เช่น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

**กำไรสุทธิของกลุ่มไทยคม** ในไตรมาส 1/2564 มีจำนวน 112 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43 จากไตรมาส 1/2563 ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายและการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบนด์ และมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษ ผลการดำเนินงานของกลุ่มไทยคมในไตรมาสนี้จะมีขาดทุนสุทธิ 40 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1/2563 ที่มีกำไรสุทธิ 58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายและการให้บริการ

**รายได้จากการขายและการให้บริการ** ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมีสาเหตุหลักจากการยุติการใช้บริการของลูกค้าต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 และการลดการใช้งานของลูกค้าบรอดแบนด์ในต่างประเทศ

**ส่วนต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ** และ**ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ** ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการลดลงของรายได้

**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ลดลง ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 1/2563 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าจากการยกเลิกสัญญาบริการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 5 หากไม่รวมรายการพิเศษ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเล็กน้อยโดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	26	-	-100%
ต้นทุนการให้บริการ	(21)	-	-100%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(23)	<b>(2)</b>	-91%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(4)	-	-100%
รายได้อื่น	7	<b>8</b>	14%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(8)	<b>(1)</b>	-88%
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>(23)</b>	<b>5</b>	<b>122%</b>
<b>ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอื่นที่</b>	<b>(25)</b>	<b>3</b>	<b>112%</b>

**ธุรกิจอื่น** ประกอบด้วย ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และธุรกิจภายใต้โครงการอินเวนท์ โดยในระหว่างปี 2563 กลุ่มอื่นที่ขี้ได้หยุดดำเนินธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และเริ่มดำเนินธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในไตรมาส 3/2563



## สรุปฐานะการเงิน

## ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,843	5%	2,688	5%	(155)	-5%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	7,269	14%	7,511	14%	242	3%
เงินปันผลค้างรับ	-	0%	4,426	8%	4,426	100%
ลูกหนี้การค้า	1,525	3%	1,527	3%	2	0%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	853	2%	944	2%	91	11%
สินค้างเหลือ	55	0%	84	0%	29	53%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	473	1%	447	1%	(26)	-5%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	898	2%	820	1%	(78)	-9%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	32,687	62%	31,092	56%	(1,595)	-5%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	975	2%	1,035	2%	60	6%
อาคารและอุปกรณ์	3,108	6%	3,001	5%	(107)	-3%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	560	1%	361	1%	(199)	-36%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,391	3%	1,386	3%	(5)	0%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>52,637</b>	<b>100%</b>	<b>55,322</b>	<b>100%</b>	<b>2,685</b>	<b>5%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
เงินปันผลค้างจ่าย	-	0%	4,457	8%	4,457	100%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,674	5%	2,687	5%	13	0%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	5%	2,890	5%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	880	2%	882	2%	2	0%
เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,231	2%	1,085	2%	(146)	-12%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	821	2%	814	1%	(7)	-1%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>8,496</b>	<b>16%</b>	<b>12,815</b>	<b>23%</b>	<b>4,319</b>	<b>51%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>44,141</b>	<b>84%</b>	<b>42,507</b>	<b>77%</b>	<b>(1,634)</b>	<b>-4%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>52,637</b>	<b>100%</b>	<b>55,322</b>	<b>100%</b>	<b>2,685</b>	<b>5%</b>

\* หมายเหตุ: รายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์

**สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท** เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลเงินปันผลค้างรับจากเอไอเอสและไทยคม ทั้งนี้ เอไอเอสและไทยคมได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม 2564 และอินทัชจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2564 ขณะที่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลงจากการจ่ายเงินปันผลสุทธิกับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสหนึ่งของบริษัทร่วมและการร่วมค้า ส่วนอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในไตรมาส

**หนี้สินของกลุ่มบริษัท** เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งกลุ่มอินทัชได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม 2564 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2564

**ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท** ลดลงร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2563 จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2564 ของกลุ่มอินทัช สหกับการจ่ายเงินปันผล

**สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท** ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.6 เท่า ลดลงจาก 1.8 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เนื่องจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวของธุรกิจดาวเทียมจะครบกำหนดชำระคืนในปี 2564 โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในไตรมาสนี้ ลดลง 155 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น รวมถึง การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม สหกับการเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน



**ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช** โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้อย่างเหมาะสม

**สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช** ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 เพื่อรองรับการขายสินค้าของธุรกิจดาวเทียม โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาอาจจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

**ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช** ในไตรมาส 1/2564 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2563 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 7.1 ลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

**ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช** ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.4 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2563 ทั้งนี้ กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาวะผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มอินทัชได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เรื่อง ภาระผูกพันหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร รวมถึง เหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

**รายงานของผู้สอบบัญชี**

สรุปได้ดังนี้ ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง "งบการเงินระหว่างกาล" ในสาระสำคัญ

**ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	451	1%	263	1%	(188)	-42%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,746	4%	1,751	4%	5	0%
เงินปันผลค้างรับ	-	0%	4,516	11%	4,516	100%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	35,891	92%	34,213	82%	(1,678)	-5%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	975	2%	1,035	2%	60	6%
สินทรัพย์อื่น	73	0%	66	0%	(7)	-10%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>39,136</b>	<b>100%</b>	<b>41,844</b>	<b>100%</b>	<b>2,896</b>	<b>7%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
เงินปันผลค้างจ่าย	-	0%	4,328	10%	4,328	100%
หนี้สินอื่น	211	1%	158	0%	(53)	-25%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	38,925	99%	37,358	89%	(1,567)	-4%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>39,136</b>	<b>100%</b>	<b>41,844</b>	<b>100%</b>	<b>2,708</b>	<b>7%</b>

\*บางรายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	% YoY
<b>ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน</b>			
บริษัทย่อย	56	47	-16%
บริษัทร่วม	2,744	2,687	-2%
รายได้อื่น	10	9	-10%
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,810</b>	<b>2,743</b>	<b>-2%</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	(54)	(65)	20%
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(17)	(19)	12%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(71)</b>	<b>(84)</b>	<b>18%</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน</b>	<b>2,739</b>	<b>2,659</b>	<b>-3%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(1)	(1)	0%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>2,738</b>	<b>2,658</b>	<b>-3%</b>



งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	989	788	-20%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1)	(15)	1,400%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,744	2,687	-2%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	238	151	-37%
รายได้อื่น	83	103	24%
<b>รายได้รวม</b>	<b>4,053</b>	<b>3,714</b>	<b>-8%</b>
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(552)	(523)	-5%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(140)	(126)	-10%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(6)	(3)	-50%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(355)	(247)	-30%
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(34)	(40)	18%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(1,087)</b>	<b>(939)</b>	<b>-14%</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>2,966</b>	<b>2,775</b>	<b>-6%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(54)	(41)	-24%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>2,912</b>	<b>2,734</b>	<b>-6%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(54)	(6)	-89%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>2,858</b>	<b>2,728</b>	<b>-5%</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,740	2,660	-3%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	118	68	-42%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>2,858</b>	<b>2,728</b>	<b>-5%</b>

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *			ล้านบาท
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564			
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม	การใช้จ่ายของกระแสเงินสดรวม		
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	309	จ่ายคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่า	225
ลูกหนี้ เงินตรงจ่าย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	89	เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	60
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	4	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	3
		จ่ายดอกเบี้ย	23
		สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	246
<b>กระแสเงินสดรวมลดลง</b>	<b>155</b>		
<b>รวม</b>	<b>557</b>		<b>557</b>

\* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	67.6	71.6	4.0
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.8	1.6	(0.2)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	8.0	7.1	(0.9)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	5.3	4.9	(0.4)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.4	0.4	(0.1)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.1	0.1	(0.0)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.85	0.83	(0.02)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.47	11.38	0.91

**ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ**

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต โดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่าจะ" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ในอนาคตควมหรือบริบอบความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้